



ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) เพิ่มเติม

ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยกำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ไว้ในข้อ ๓. ว่า “หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้” นั้น

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบของผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ส่วนเงื่อนไขอื่นให้คงไว้ตามประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) เพิ่มเติม
(แนบท้ายประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

- ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ -

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๒๐๐๕๕	นาย ธีรุต ตรีศรี
๒	๒๐๐๔๒	นาย ธีรุต นนท์ ธรรมชัย
๓	๒๐๐๓๐	นาย อาทิตย์ รอซิติ มุมีน
๔	๒๐๐๕๒	นางสาว นันทพร มังสาทอง
๕	๒๐๐๑๘	นางสาว สุมาลี ชุนศรี
๖	๒๐๐๒๘	นางสาว ขวัญใจ จันทร์สุวรรณ
๗	๒๐๐๔๗	นาย วรุตม์ เอมะบุตร
๘	๒๐๐๖๔	นางสาว นิษฐา ชมเดช
๙	๒๐๐๑๕	นาย วศิน ศิระฉายา